
 

ระเบียบวาระการประชุม 
การประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้างฯ อบต.เนินมะปราง 

ครั้งท่ี 4/2562 
วันท่ี 5 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเนินมะปราง  อ าเภอเนินมะปราง  จังหวัดพิษณุโลก 
.................................................................................. 

เปิดประชุม เวลา 13.30 น. โดยนายป้อม  ยอดกิ่ง   นายก อบต.เนินมะปราง 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
- ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคราวที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 
มติที่ประชุม   รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือทราบและพิจารณา 
- ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือทราบ 
1) รายงานผลการด าเนินโครงการตั้งจุดสกัดจุดเตือนป้องกันภัยทางถนนช่วง เทศกาล

สงกรานต์ประจ าปี 2562  
จพง.ป้องกันฯ    - งานป้องกันขอรายงานผลการด าเนินโครงการตั้งจุดสกัดจุดเตือน ป้องกันภัย

ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 2562 ด าเนินการระหว่าง วันที่ 11 – 17 
เม.ย. 2562 ณ ที่ท าการ อบต.เนินมะปราง ส าหรับสมาชิก อปพร. ที่ แต่งตั้งทั้งหมด 
45 คน มาปฏิบัติหน้าที่ 43 คน ในส่วนของปัญหาอุปสรรคจะมี วันที่ 15 – 16 เม.ย. 
2562 โดยเฉพาะในวันที่ 15 เม.ย. 2562 ได้เกิดลม และฝนตกโครงเต็นท์หลุดแต่
เต็นท์ไม่ได้รับความเสียหาย และวันที่ 16 เม.ย. 2562 ก็เกิดลมอีกเลยตัดสินใจรื้อ
เต็นท์เพราะกลัวจะได้รับความเสียหาย ปัญหา อีกอย่างหนึ่งก็คือทางเจ้าหน้าที่ต ารวจ
ไม่ได้มาร่วมด้วยแต่ทาง อบต.ได้ท าหนังสือ ประสานขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่
ต ารวจไปเป็นประจ าทุกครั้งแต่หลังจากที่มีการตั้งด่านชุมชนบริเวณหน้าป้อมทาง
เจ้าหน้าที่ต ารวจก็ไม่ได้มาร่วมกับทางเรา อยู่ร่วมกับด่านชุมชนหน้าป้อมฯ ซึ่งคิดว่า
ในช่วงปีใหม่ที่จะถึงจะไม่ท าหนังสือ ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ต ารวจเพราะเราจะมี 
อปพร.และทีมกู้ชีพกู้ภัย เพราะเจ้าหน้าที่ต ารวจคงร่วมกับด่านชุมชนหน้าป้อมฯ  

ปลัด อบต.   - ขอสอบถามการซักซ้อมการจัดตั้งจุดสกัดฯ ได้รายงานผลปีที่ผ่านมาให้ ทาง
อ าเภอทราบหรือไม่ ปัญหาอุปสรรคเก่ียวกับชุดร่วม  

จพง.ป้องกันฯ    - ไม่ได้รายงาน แต่ได้ปรึกษากับปลัดอ าเภอแล้วเรื่องอาจจะชนกันระหว่าง
เจ้าหน้าที่ท่ีมาร่วมเพราะคนเดียวแต่มีหลายต าแหน่ง  

รองนายก อบต.   - ให้เก็บข้อบกพร่องของแต่ละปีไว้แก้ไขในปีต่อๆ ไปและสาเหตุที่ไม่ได้ มาร่วม
เขาแจ้งเราหรือไม ่ 

 
/จพง.ป้องกันฯ... 
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จพง.ป้องกันฯ    - ในส่วนของต ารวจไม่ได้แจ้ง แต่ในช่วงปีใหม่ปีที่แล้วมาถ่ายรูปแล้วก็ กลับแต่
สงกรานต์ที่ผ่านมาไม่ได้มาร่วม  

ปลัด อบต.   - ในรอบปีใหม่เวลาประชุมการซักซ้อมการตั้งจุดตรวจลองเสนอปัญหา 
อุปสรรค และถ้าเราอยู่โดยล าพังจะเกิดปัญหาอะไรหรือไม่คือหน่วยเราไม่ได้เชิญ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประสานใครไม่ได้เลยเวลาเกิดเหตุเราไม่ได้แจ้งด่าน ชุมชน
และเวลาเกิดเหตุเขาก็ไม่ได้แจ้งเรา ในส่วนเรื่องการประสานกับทาง เจ้าหน้าที่ต ารวจก็
ให้ท าไปประสานเหมือนเดิมเพราะเป็นหน่วยงานหลัก แต่อีก ประเด็นหนึ่งที่อยากจะ
ขอความร่วมมือกับทางผู้บริหารและหัวหน้าส่วนใน วันหยุดขอให้มาตรวจเยี่ยมเวรด้วย
คือจุดเรามีเฉพาะ อปพร.บางชุดก็มาแบบ เข้มแข็งบางชุดก็มาแบบไม่เข้มแข็งซึ่งดูไม่
เรียบร้อยและเป็นระเบียบแต่อยากให้ ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนมาตรวจเยี่ยมมีน้ าหรือ
สิ่งของมาเยี่ยมเพ่ือเป็นน้ าใจ ซึ่งมี เวรอยู่ต่อไปก็เอาเวรส่วนราชการมาตรวจวันหยุด
ด้วยตั้งเป็นค าสั่งขอฝากเรื่องนี้ ด้วย  

ที่ประชุมรับทราบ ทราบ/ปฏิบัติ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

- ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติม  

นักวิเคราะห์ฯ    - ในส่วนของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2562 ขณะนี้
ได้รวบรวมโครงการเรียบร้อยแล้วรอประมาณการและยอดงบประมาณที่จะด าเนินการ 
กอง/ส่วนไหนที่มีโครงการพัฒนาเรื่องการจัดท าบริการสาธารณะ และกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือพัฒนาดูตามแผนงานหรือโครงการถ้ายังไม่มีให้มา เพ่ิมเติมได้ก่อนที่จะ
น าเสนอคณะกรรมการสนับสนุนพัฒนาโครงการที่จะต้องมีในแผนต้องเป็นโครงการที่
บริการสาธารณะ เช่น โครงการก่อสร้าง หรือจัดการบริการศึกษา ซึ่งขณะนี้เหลือแต่
เรื่องงบประมาณ และจะน าเสนอคณะกรรมการสนับสนุนให้เร็วที่สุดก่อนที่จะถึงเดือน
มิถุนายนก็น่าจะแล้วเสร็จ  

ปลัด อบต.   - ความคืบหน้าของแผน 5 ปี เขาจะให้ด าเนินการเมื่อไหร่ยุทธศาสตร์ 20 ปี
ประกาศใช้แล้ว ให้ท ารอไว้เลยเพราะทุกกิจกรรมแผนงานของทุกหน่วยงาน จะต้อง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพราะเชื่อมโยงกันทุกหน่วยงานที่ เกี่ยวของใน
เรื่องการพัฒนาเพราะฉนั้นต้องศึกษาว่าสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ในการจะเสนอ
แผนไว้ในงบ อบต.ต้องตอบโจทย์ได้ แต่ในเรื่องการปรับปรุงแผน อีก 2 ปีข้างหน้าให้ดู
ว่าอันไหนเป็นบทบาทหน้าที่จะต้องท าและยังไม่มีในแผนควรจะต้องปรับไม่ว่าจะเป็น
นโยบายเน้นหนักของรัฐบาลและยังต้องสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติด้วยขอให้
ปรับเปลี่ยนกันด้วย  

นายก อบต.   - ขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการจัดงานมะม่วงผ่านไปด้วยดี  ซึ่ง 
อบต.เนินมะปราง ได้รางวัลรองชนะเลิศเป็นปีที่ 2 แล้ว ขอให้ทุกคนให้ความร่วมมือ 
สามัคคีแบบนี้ตลอดไปการท างานจะได้ลุล่วงประสบผลส าเร็จ  

 
 

/ปลัด อบต... 
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ปลัด อบต.   - ขอชื่นชมเรื่องการจัดงานมะม่วงเพราะไม่ได้อยู่แต่ทุกคนก็ให้ความร่วมมือ
และจัดงานได้อย่างยอดเยี่ยมและการแสดงออกทุกคนก็เต็มที่จนได้รางวั ลที่ 2                 
ต้องขอขอบคุณทุกคนอีกครั้ง และงานวันผู้สูงอายุปีนี้อาจจะดูเงียบเหงา แต่ก็ถือว่าอยู่
ในระดบัที่ดีปีต่อไปต้องปรึกษาแนวทางการจัดงานอีกครั้ง 

ที่ประชุมรับทราบ  ทราบ/ปฏิบัติ 
 
นายก อบต.   - ขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานทุกอย่าง มีกอง/ ส่วน 

ไหนมีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ถ้าไม่มีขอปิดประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา       12.00      น. 

 

        (ลงชื่อ)           ปิยภรณ์  ทองเชื้อ                 ผู้จดรายงานการประชุม 
                                            (นางปิยภรณ์  ทองเชื้อ) 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 

      (ลงชื่อ)     นางศรัญญา   จากผา       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                           (นางศรัญญา    จากผา) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเนินมะปราง 


